

สรุปมติ และข้อสั่งการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๑

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

วาระประชุม / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑		
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ๑. การดำเนินงาน ๑.๑ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๒ งบประมาณอื่นๆ ๑.๓ มาตรฐาน HA , PMQA รพ.สต.ติดตาม ๑.๔ นวัตกรรมจากการทำงาน ๑.๕ Digital transformation	<ul style="list-style-type: none"> - ให้เร่งรัดให้เป็นปัจจุบันและตามระบบที่กระทรวงฯ กำหนด - ให้มีการติดตามทุกเดือนในที่ประชุมผู้บริหารเขตฯ และให้เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ - ดำเนินการต่อตามปกติ - ให้สนับสนุนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ - ทุกจังหวัดควรมีการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่ระบบ New service Model / New Management Model 	<p>นายแพทย์สาธารณสุข ทุกจังหวัด และรพศ./รพท. ทุกแห่ง</p>
๒. การ Retreat ด้านสาธารณสุข ๒.๑ PP&P - New service Model / New Management Model - MCH - Health literacy - TB - ยาเสพติด และNCD ๒.๒ Service Plan Excellence ๒.๓ Human Resource Management ๒.๔ Governance Excellence - ITA - การตรวจสอบภายใน - การเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - มีกองทุนให้ รพศ./รพท. จ่ายให้กับ รพช.ที่รับผิดชอบต่อเนื่อง - มหัตศรร์ย์ ๑,๐๐๐ วัน ให้ดำเนินการต่อเนื่อง มีจุดเน้นในการทำงานและการใช้ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา benchmark ในทุกพื้นที่ - กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย - เน้นการคัดกรองและการรักษาและรายงานใน ที่ประชุม คณะกรรมการเขตฯทุกเดือน - ดำเนินการตามปกติ - มีข้อมูลในการวิเคราะห์ วางมีระบบบริหารจัดการ นโยบายผู้ตรวจราชการฯ ให้รับ case Refer ทุก case - เน้นการสนับสนุนสวัสดิการบ้านพัก ชั่วโมงการทำงานของแพทย์ มีระบบการให้คำปรึกษาที่ชัดเจน - ติดตาม กำกับตามมาตรฐาน - ประเด็นใดที่สำคัญ ให้รับดำเนินการแก้ไข - ตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน 	<p>นายแพทย์สาธารณสุข ทุกจังหวัด และรพศ./รพท. ทุกแห่ง</p>

<p>๓. เนื่องจากการประชุม สป.สธ.</p> <p>๓.๑ การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของบุคลากรระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย</p> <p>๓.๒ Coverage Vaccine</p>	<p>- แจ้งเวียนข้อสั่งการ กรณีการ Refer ให้ทุกโรงพยาบาลปฏิบัติ (จากมติการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน)</p> <p>- ให้ทุกจังหวัดกำกับติดตามเรื่องความครอบคลุม</p>	<p>นายแพทย์สาธารณสุข ทุกจังหวัด และรพศ./รพท. ทุกแห่ง</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒</p>		
<p>รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>รับรองรายงานการประชุม</p>	<p>- สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</p>		
<p>๓.๑ รายงานสถานะการเงินการคลังไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>- เขตสุขภาพที่ ๑ ไตรมาสที่ ๓ - ๔ ไม่มีระดับ ๗ Plus</p> <p>๓.๒ รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปี ๒๕๖๒</p>	<p>- นโยบายปี ๒๕๖๒ ให้ติดตามสถานบริการที่ติดระดับ ๔ - ๖ โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดรพ.กลุ่มเสี่ยงเรื้อรัง</p> <p>การติดตามการดำเนินงานงบลงทุนปี ๒๕๖๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครุภัณฑ์ ค่าเช่า ๗ รายการ - สิ่งก่อสร้างปีเดียว ค่าเช่า ๒ รายการ - ให้ติดตามความก้าวหน้าทุกเดือนในที่ประชุม คณะกรรมการเขตฯ 	<p>นายแพทย์สาธารณสุข ทุกจังหวัด และรพศ./รพท. ทุกแห่ง</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p>		
<p>๔.๑ CHRO</p> <p>๔.๑.๑ แผนงบบุคลากรพัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับ Service Plan ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p>	<p>คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตฯมีมติพิจารณาจัดสรรงบฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตามส่วนขาด มุ่งเน้นการขับเคลื่อน Service Plan ๒. เน้นการส่งบุคลากรอบรมเฉพาะทาง ในสถาบันที่ได้รับการรับรอง ๓. ให้จัดสรรโดยสอดคล้องกับ Service Plan 	<p>คณะกรรมการ CHRO และ CSO</p>
<p>๔.๒ CSO</p> <p>๔.๒.๑ แนวทางการดำเนินงาน CSO ปี ๒๕๖๒ (ปฏิทินการทำงาน)</p> <p>๔.๒.๒ สถานการณ์และความครอบคลุมการให้วัคซีนโรคหัด เขตสุขภาพที่ ๑</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้โครงสร้างคณะกรรมการเดิม และกำหนดบทบาทให้มีการเชื่อมโยงการพัฒนากระบวนการ อย่างชัดเจน และมี Time line งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ - ให้มีการติดตามและทบทวน การให้วัคซีนเน้นจังหวัดที่มีการย้ายถิ่น ตรวจสอบข้อมูลและมีวิธีการจัดการกับปัญหาการให้วัคซีน 	<p>คณะกรรมการ CPPO บริหารงาน PP&P Service Plan</p> <p>นายแพทย์สาธารณสุข ทุกจังหวัด และรพศ./รพท. ทุกแห่ง</p>

<p>๔.๓ CIO</p> <p>๔.๓.๑ แผนค่าของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>๔.๓.๒ การดำเนินงานตามโครงการ PPA ระดับเขตฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานตามโครงการ PPA ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ PPA ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ประเด็นปัญหา และโครงการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 	<ul style="list-style-type: none"> - รายละเอียดตามเอกสารนำเสนอ - ให้ติดตามการเรียกเงินคืนของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ให้มีการติดตามการดำเนินงานในที่ประชุมผู้บริหารเขตฯ ทุกเดือน 	<p>คณะกรรมการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ ๑</p> <p>คณะกรรมการ CPPO/ ผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละจังหวัด</p>
<p>๔.๔ CFO</p> <p>๔.๔.๑ การปรับเกลี่ย UC Basic Payment ปี ๒๕๖๒</p> <p>๔.๔.๒ การจัดทำแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p>	<p>รายละเอียดตามเอกสารนำเสนอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนการจัดสรรโดยใช้เงินปรับเกลี่ย Basic Payment ปิด GAP ดังนี้ แบ่งเป็น ๘๐ : ๒๐ (๘๐% สสจ.บริหารจัดการ ๒๐% เก็บไว้กึ่งกลางของเขตฯ) - การปรับเกลี่ยเงิน Hardship และ PP non UC ใช้หลักเกณฑ์เดิม <p>การจัดทำแผนการเงินการคลัง (Planfin) ปี ๒๕๖๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทุกแห่งกำหนดหลักเกณฑ์การเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายในกรณีสถานบริการที่มีความเสี่ยง แต่ยังมีแผนในการลงทุนขยายบริการ 	<p>คณะกรรมการ CFO แต่ละจังหวัด</p> <p>คณะกรรมการ CFO แต่ละจังหวัด</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</p>		
<p>๕.๑ CHRO</p> <p>๕.๑.๑ การขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการ</p> <p>๕.๑.๒ การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งข้าราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ ๘๒ ตำแหน่ง อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ - กรณีเกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ ๘ ตำแหน่ง อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ แต่ตำแหน่งนวก.การเงิน ฯ รพช.แม่ทะ ย้ายไป รพช.วังเหนือ, เจ้าพนักงานการเงิน รพ.ห้างฉัตร ย้ายไป รพช.แจ้ห่ม, เจ้าพนักงานธุรการรพช.เมืองปาน ย้ายไป รพช.วังเหนือ - กรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ ๔ ตำแหน่ง อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ 	<p>คณะกรรมการ CHRO</p> <p>คณะกรรมการ CHRO</p>

<p>๕.๑.๓ การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการ</p> <p>๕.๑.๔ การขอรับจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ</p> <p>๕.๑.๕ การขออนุมัติจ้าง และเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว</p> <p>๕.๑.๖ การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ</p> <p>เพิ่มเติม ตัดโอนตำแหน่งข้าราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ ๔ ตำแหน่ง อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ - กรณีเกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ ๔ ตำแหน่ง อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ - กรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ ๓ ตำแหน่ง อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ - กรณีเกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ ๑ ตำแหน่ง อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ - กรณีการจ้างไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ ๒๓ อัตรา - กรณีขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ๒๘ ตำแหน่ง อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ - กรณีไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ ๑ ตำแหน่ง อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ - กรณีเกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ ๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการเปลี่ยนเป็นนักเทคโนโลยีหัวใจ และทรงอก ๒ อัตรา อนุมัติ/รับทราบในหลักเกณฑ์ - นักกิจกรรมบำบัด ขอโอนตำแหน่งไปที่รพ.สันป่าตองและ ให้ช่วยราชการที่โรงพยาบาลนครพิงค์ 	<p>คณะกรรมการ CHRO</p> <p>คณะกรรมการ CHRO</p> <p>คณะกรรมการ CHRO</p> <p>คณะกรรมการ CHRO</p> <p>คณะกรรมการ CHRO</p>
<p>๕.๒ CIO</p> <p>๕.๒.๑ แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขตสุขภาพที่ ๑</p> <p>๕.๒.๒ แนวทางและ Time line การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p>	<p>งบที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๕ ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้บริหารจัดการภายในสำนักงานเขตฯ จำนวน ๒.๗ ล้านบาท - ใช้แก้ไขปัญหาระดับเขตฯ ๒.๓ ล้านบาท - ไม่รวมการจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพฯ ปี ๒๕๖๒ - ให้ทบทุนการใช้งบประมาณ ในการจัดประชุมอย่างเหมาะสมและประหยัด - การประชุม R๒R ควรจัดประมาณช่วงไตรมาส ๒-๓ - การจัดสรรงบให้แต่ละCluster/Service plan ก่อน และให้คณะทำงานส่งแผนงานโครงการให้สำนักงานเขตฯ เพื่อขออนุมัติโครงการโดยผู้ตรวจราชการฯ 	<p>สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑</p> <p>สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑</p>

๕.๒.๓ การดำเนินการจัดตั้งระบบ Cloud Conference เขตสุขภาพที่ ๑	ที่ประชุมมีมติเลือกบริษัท TOT	- คณะกรรมการ CIO
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น		
๖.๑ การขาดแคลนแพทย์อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจอมทอง	- ให้รพ.ที่มีความต้องการ อายุรแพทย์จัดการระบบร่วมกัน ภายในจังหวัด	คณะกรรมการการ CHRO และ สสจ.เชียงใหม่
๖.๒ เพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงบริการ เขตพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดลำพูน และเชียงใหม่	ที่ประชุมรับหลักการ การรับ Refer ของโรงพยาบาลลำพูน	นายแพทย์สาธารณสุข ทุกจังหวัด และรพศ./รพท. ทุกแห่ง
๖.๓ มาตรการและข้อกำหนดเพื่อความ ปลอดภัยในการใช้รถพยาบาล เขตสุขภาพที่๑	- ให้ สถานบริการให้การดูแลและมีมาตรการในการใช้ รถพยาบาล กำชับการติดตั้ง safety belt ทุกที่นั่ง ใน รถพยาบาล - มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและควบคุมการใช้ รถพยาบาลให้เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งเขตฯ	นายแพทย์สาธารณสุข ทุกจังหวัด และรพศ./รพท. ทุกแห่ง

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นายกิจพัฒน์ อินตะแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข

นางอำภา ทองประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑

ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม